



# Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

## ❖ Trần Đức Quận

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

**B**ám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng bộ tỉnh.

Kịp thời quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; qua đó cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sự chuyên biến rõ nét trong nhận thức và hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn



bản đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định số 22-QĐ/TU một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; Kế hoạch số 54-KH/TU về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đặc biệt, nhằm tạo chuyên biến mạnh mẽ về

nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị và hành động, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng kết luận chuyên đề nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phân công



trách nhiệm cho cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ theo dõi, phụ trách địa bàn, lĩnh vực giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên.

Hàng năm, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình của địa phương, đơn vị và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát tổ chức gắn với kiểm tra, giám sát cá nhân; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có ảnh hưởng quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị như: Các khâu đột phá, công trình trọng điểm, công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, quản lý tài chính, đất đai; công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, điểm nóng, có dư luận xấu, nhiều đơn thư phản ánh, từ đó đánh giá đúng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh các vi phạm.

UBKT các cấp trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; chủ động, tích cực trong tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có nhiều chuyên biến tích cực, chủ động hơn, quyết liệt hơn và thực sự có đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tuy mới thành lập nhưng đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, nhất là việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Với quyết tâm chính trị, đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 543 tổ chức đảng và 4.161 đảng viên (tăng 62% số tổ chức đảng và 213% số đảng viên được kiểm tra so với cùng kỳ năm 2021); giám sát 274 tổ chức đảng và 932 đảng viên (tăng 45% số tổ chức và 101% số đảng viên so với cùng kỳ 2021). UBKT các cấp kiểm tra 07

tổ chức đảng và 33 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên so với cùng kỳ 2021), giám sát 242 tổ chức và 366 đảng viên (tăng 62% số tổ chức và 39% số đảng viên được giám sát so với cùng kỳ 2021), qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy thành lập 20 đoàn kiểm tra, giám sát, có 04 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 02 đoàn xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 02 đảng viên liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, vật tư tiêu hao. Qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận các sai phạm của tổ chức và cá nhân, thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên tinh thần xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật



02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức khiển trách do có vi phạm liên quan đến trách nhiệm nêu gương và Quy định những điều đảng viên không được làm, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Xác định công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng là một trong những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phải kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực này, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát 09 cuộc với 10 tổ chức đảng và 25 đảng viên là Tỉnh ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, bảo vệ rừng, nhất là những nơi có những vấn đề phát sinh “điểm nóng”, có nhiều đơn thư, báo chí phản ánh, được dư luận quan tâm. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền,

đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xem xét, thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 25 đảng viên có liên quan, đảm bảo tính triệt để, kịp thời và nghiêm minh theo quy định của Đảng. Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra một số tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm sau giám sát để xem xét, xử lý theo quy định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

*Thứ nhất*, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

*Thứ hai*, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng

năm sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, không dàn trải, rập khuôn, máy móc, thiếu trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả thấp, không phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức gắn với kiểm tra, giám sát cá nhân. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị; những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có ảnh hưởng quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các khâu đột phá, công trình trọng điểm của địa phương, đơn vị từ đó đánh giá đúng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh các vi phạm; đồng thời phát hiện những vấn đề bất cập, không còn phù hợp, thiếu tính khả thi để tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, kế hoạch cho sát với tình hình thực tế.



*Thứ ba*, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, chủ động tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý vi phạm nếu có, loại bỏ tư tưởng chờ cấp trên kiểm tra, sợ khuyết điểm, chạy theo thành tích, thiếu tinh thần cầu thị, tự mãn, nhất là khi có vấn đề phát sinh tại địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm từ đầu, không để trở thành điểm nóng, gây dư luận không tốt, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể. Nơi nào dễ xảy ra các vụ việc bức xúc, nổi cộm, điểm nóng, có dư luận xấu, nhiều đơn thư phản ánh, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không được phát hiện, xử lý kịp thời do thiếu sự kiểm tra, giám sát thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm.

*Thứ tư*, thực hiện công tác thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật

đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể. Tập trung khắc phục các khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát, theo đó cần tăng cường việc đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện không nghiêm túc kết luận, không khắc phục triệt để hoặc khắc phục không kịp thời.

*Thứ năm*, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tạo ra sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, không để chồng chéo, trùng lặp, lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

*Thứ sáu*, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức, quy trình, kỹ năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa

bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vụ việc do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh chỉ đạo. Cùng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT các cấp, đảm bảo số lượng, nâng cao về chất lượng, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần chiến đấu cao, hơn ai hết là “phải liêm, phải sạch”; đồng thời phải nắm chắc các cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; có kỹ năng nghiệp vụ giỏi, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát và thận trọng.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm vụ 2020 - 2025 đã đề ra. □